



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

16 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. โควิดสายพันธุ์ XBB

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า, เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ปรับโควิด 19 มาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องใน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล ระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน ระบบเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงหรือกลุ่มเสี่ยง และระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์ ยังไม่พบสัญญาณของสายพันธุ์ที่จะมีการระบาดรวดเร็ว หลบภูมิคุ้มกัน หรือมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่วนเรื่องการป้องกันตัวของประชาชน พบการสวมหน้ากากอนามัยลดลง แต่ยังคงมีการสวมในที่ชุมชนอยู่ ซึ่งขณะนี้ไม่ได้บังคับเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขผ่านกลไกกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation: IHR) เพื่อขอทราบข้อมูลผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ XBB 3 ราย ว่าอาศัยในไทยหรือเป็นผู้โดยสารต่อเครื่องบิน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ภายใต้ความร่วมมือของ IHR เพื่อรับมือและเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 จากสายพันธุ์ใหม่ๆ จากข้อมูลต่างประเทศยังไม่พบความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้ยกระดับการเฝ้าระวังที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินทุกแห่ง หากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการระบบทางเดินหายใจที่เดินทางจากประเทศสิงคโปร์ ฮองกง และประเทศที่มีรายงานการระบาดของสายพันธุ์ XBB, มีผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจที่เข้ารับการรักษาในรพ.เอกชนและรพ.รัฐ และจากการเฝ้าระวังในพื้นที่ท่องเที่ยว ให้ทำการสุ่มเพื่อส่งตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์ฯ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mono 29

-ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสไตน์ ข้อมูลสถานการณ์ในประเทศสิงคโปร์ หลังพบสายพันธุ์ XBB ครองสัดส่วนการระบาดถึง 54% รวมถึงสิงคโปร์ได้มีการจัดหาวัคซีนรุ่นใหม่ ชนิด Bivalent เพื่อให้แก่ประชาชนแล้ว สำหรับประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะมีสายพันธุ์ย่อยที่กลายพันธุ์ระบาด ไม่ว่าจะเป็น XBB, BQ.1.1, BA.2.75.2, BA.4.6 และอื่นๆ หากไม่ป้องกันให้ดี เพราะมีการเดินทางระหว่างประเทศกันจำนวนมากจากการเปิดเสรีการใช้ชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

-ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ม.มหิดล โปสไตน์ เป็นข่าวดีที่กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์แจ้งว่า โอมิครอนสายพันธุ์ XBB มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ก่อน แต่ไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะก่อให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม รวมถึงไม่พบการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งปัจจัยหลักน่าจะมาจากการฉีดวัคซีนครบโดสในหมู่ประชากรถึงร้อยละ 95 ฉีดเข็มกระตุ้นถึงร้อยละ 79

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

-กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์ เผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันเป็นผลมาจากไวรัสสายพันธุ์ย่อย XBB และคาดว่าผู้ติดเชื้อจะสูงถึง 15,000 รายต่อวัน ในช่วงกลางเดือนพ.ย.นี้ ทั้งนี้ รัฐบาลอาจจะกลับไปบังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย หรือใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ มติชน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเริ่มฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเด็กเล็กด้วยวัคซีนไฟเซอร์ฟาซิแดงเข็ม เมื่อวันที่ 12 ต.ค. ที่ผ่านมาฉีดได้หลายร้อยโดสแล้ว ยังไม่มีรายงานอาการแพ้รุนแรง หรือภาวะแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ชัก หรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ส่วนใหญ่เด็กจะร้องไห้ตอนฉีดวัคซีน เกิดบวมบริเวณที่ปักเข็ม ทั้งนี้ ข้อมูลจากต่างประเทศพบอาการแทรกซ้อนในเด็กเล็กเกิดได้น้อยกว่าเด็กโต ดังนั้น การฉีดวัคซีนคุ้มค่างว่าการเสี่ยงให้ติดเชื้อโดยธรรมชาติ พร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองพาบุตรหลานมารับวัคซีน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<div data-bbox="82 143 156 210"></div> <p>อุทกภัย</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์น้ำท่วม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ch7, thestandard, topnews, INN) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น ที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่อง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, plewseengern, acnews, hfocuse, js100, nation) -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 29 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบสะสม 443,979 ครอบครัว มีการเปิดศูนย์อพยพใน 13 จังหวัด รวม 202 แห่ง ส่วนสถานบริการได้รับผลกระทบสะสม 221 แห่ง ได้แก่ สสจ. 1 แห่ง รพ. 15 แห่ง สสอ. 8 แห่ง รพ.สต. 192 แห่ง ศสม. 5 แห่ง เปิดให้บริการปกติ 171 แห่ง เปิดบริการบางส่วน 18 แห่ง ปิด/ย้ายจุดบริการ 32 แห่ง พร้อมกำชับให้สถานบริการในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมสำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และดูแลอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สำหรับรพ.อินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี ยังให้บริการได้ตามปกติ แต่ปรับรูปแบบ โดยจัดตั้งศูนย์บริการบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล (ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี 311) ให้บริการทำแผลและจ่ายยาให้กับประชาชนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย หากต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้จัดรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวก พร้อมทั้งประสานกับรพ.สต. จัดส่งยาให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้านเพื่อป้องกันการขาดยา</p> <p>2. เตือนระวังสัตว์มีพิษ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิค, อินโฟเควสท์, js100, news1live) -นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รก.กรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ให้ระมัดระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษที่หนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้าน เช่น ตะขาบ แมงป่อง โดยเฉพาะงู ซึ่งในประเทศไทยมีงูหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรง หากถูกกัดอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>	
<div data-bbox="82 1061 156 1128"></div> <p>กัญชา</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ...</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์) -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงการเสนอ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ที่จะเข้าพิจารณาในสภาถือว่า สมบูรณ์แบบ ซึ่งกรมการยาฯ ได้ส่งวาระบรรจุเข้าไปแล้ว หลังได้รับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยต่างๆ จากพรรคที่ไม่รับหลักการ ให้บรรจุในวาระ 2 ก่อนหน้านั้น ทางกมธ.ชี้แจงว่าที่แนะนำเข้ามาอยู่ในร่างแล้ว ดังนั้น ไม่มีเหตุผลที่จะไม่รับ หากไม่รับก็ต้องไปชี้แจงกับประชาชน ไม่ใช่ชี้กลับไปที่เจ้าของนโยบาย เพราะทำหน้าที่ตามสัญญาประชาชนแล้ว ในการปลดออกจากยาเสพติด ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ไม่มีสันหนากการ มีกฎระเบียบควบคุมตามข้อห่วงใยทั้งหมด จึงต้องถือว่าตัวแทนประชาชนควรสนับสนุนให้กฎหมายออกมาโดยเร็ว รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการใช้กัญชาที่ไม่มีการควบคุมจะเป็นตัวกระตุ้นให้ปัญหาความรุนแรงมากขึ้น ยังไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ที่พบคนที่ใช้กัญชาทางการแพทย์ ใช้กฎวิธีตามกฎหมายจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ก่อเหตุรุนแรง</p>	
<div data-bbox="82 1556 156 1624"></div> <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รก. รองปลัด สธ. เผยตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา มีการถ่ายโอนรพ.สต.ไปอบจ.ส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้รับรายงานว่าประชาชนมีปัญหาในการรับบริการ สธ.ยังเฝ้าอำนวยความสะดวกส่งยาให้ รพ.สต. บางแห่งสำรองไว้ประมาณ 2 เดือน รวมถึง รพ.สต. แห่งใดมีแพทย์บริการตรวจรักษา และหากถ่ายโอนไปแล้วไม่มี ได้ทำ MOU ร่วมกันระหว่างกระทรวงฯ และ อบจ. ที่ถ่ายโอนไปแล้ว 6 จังหวัด รวม รพ.สต. 441 แห่ง ให้แพทย์ช่วยตรวจรักษาไปก่อนระหว่างรอ อบจ. มีความพร้อม โดย อบจ. ต้องวางแผนและรับช่วงต่อจากนี้ เพื่อไม่ให้กระทบบริการประชาชน ด้านการจ้างงาน พกส. และลูกจ้างกลุ่มที่รอการถ่ายโอนจนกว่า อบจ. สธ.พร้อมจ้างงานต่อ 2 เดือนแรกก่อน แต่หากเกิน 2 เดือนแล้ว อบจ. ยังไม่พร้อม กระทรวงฯ ก็ต้องช่วย ทั้งนี้ ข้าราชการ พกส. และลูกจ้าง ที่รอถ่ายโอนออกจากระบบ จะเปลี่ยนใจกลับมาอยู่กระทรวงฯไม่ได้ เพราะมีมติ ครม. ออกมาแล้วต้องเป็นไปตามนั้น เนื่องจากได้มีการสอบถามและส่งเรื่องมานานแล้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เยี่ยมวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงหนองบัวลำภู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-ทีม MCATT กรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อสม. เยี่ยมบ้านและเยี่ยมวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต 20 ครอบครัว และครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ครอบครัว ภายใต้ หลักการ 3 ส. ในการปฐมพยาบาลทางใจ ได้แก่ ส 1 สอดส่องมองหา (Look) โดยค้นหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น ผู้ที่แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจรุนแรง กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เครียด เป็นต้น ส 2 ใส่ใจรับฟัง (Listen) ด้วยการจับมือหรือโอบกอด รับฟังการบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้สูญเสียเพื่อคลายความทุกข์ในใจ และ ส 3 ส่งต่อเชื่อมโยง (Link) การให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพจิต โดยการส่งต่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews, TNN)</p> <p>-สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีแชร์ข้อมูลว่า ลูกจากที่นอนกระแทกหนัก ทำให้กระดูกกะโหลกศีรษะแตก หัวใจหยุดเต้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากร่างกายมีกลไกในการปรับการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ทั้งความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อให้ร่างกายสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงการแชร์ข้อมูลว่า บอระเพ็ดพุงช้างนำมาดองกับเหล้ากินเป็นยาบำรุงกำลังช่วยรักษาโรคมะเร็งต่างๆ ได้ เป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบงานวิจัยที่สามารถใช้เป็นยารักษามะเร็งในมนุษย์</p>	-
<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ หมอรามาฯไขปัญหาสุขภาพ</p> <p>-ในปัจจุบัน มีวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อ Enterovirus 71 ซึ่งช่วยป้องกันโรคมือเท้าปากและภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากการติดเชื้อนี้ แต่ไม่สามารถป้องกันเชื้อในกลุ่ม Enterovirus ชนิดอื่น ๆ ได้ทั้งหมด แต่สามารถหยุดการแพร่เชื้อได้เมื่อเด็กเป็นโรคต้องให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเพื่อลดการกระจายของเชื้อ ซึ่งเกิดจากการสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อน น้ำลายหรืออุจจาระ เด็กอาจไม่ระมัดระวังในเรื่องนี้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขอนามัยให้ถูกต้อง ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ โดยเฉพาะตอนก่อนและหลังรับประทานอาหาร รวมทั้งหลังจากเข้าห้องน้ำ</p>	-
<p>มีแพทย์เท่าไรจึงจะพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์ พินิจ - พิจารณ์</p> <p>-ข้อมูลจากแพทยสภา ณ 15 สิงหาคม 2565 พบว่ามีแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนกับแพทยสภาที่มีชีวิตอยู่จำนวน 68,600 คน เป็นชาย 36,373 คน หญิง 32,227 คน พบว่าจากแพทย์ที่ติดต่อได้ 66,544 คน แพทย์อยู่ในกทม. 32,077 คน ต่างจังหวัด 34,467 คน จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าการกระจายแพทย์ยังไม่ดีเท่าที่ควร กล่าวคือ 32,077 คน จาก 66,544 คน หรือ 48.20% อยู่ใน กทม. หรือมีแพทย์ 1 คน ต่อประชากร 318 คน และมีแพทย์ 34,467 คนต่อประชากร ในต่างจังหวัด 56 ล้านคน หรือแพทย์ 1 คนต่อประชาชน 1,625 คน ถ้าสามารถกระจายแพทย์ให้ไปอยู่ได้ทั่วประเทศ ประชาชนจะได้ประโยชน์ทันทีอย่างมาก การกระจายแพทย์ให้ไปทำงานทั่วประเทศไม่ใช่เรื่องเล็ก รัฐบาลต้องพยายามทำทุกรูปแบบเพื่อนำความเจริญในทุกๆ ด้านมาสู่ท้องถิ่นก่อน ตั้งแต่การคมนาคม ถนน รถไฟ เครื่องบิน รถเมล์ โรงเรียนที่ดีได้มาตรฐาน ความปลอดภัย รวมทั้งค่าตอบแทน ความก้าวหน้าของแพทย์และข้าราชการสายอื่นๆ รวมถึง ควรมีคกก.กำลังคนของชาติ ดูแลความต้องการ การผลิตของทุกวิชาชีพ อาชีพ เช่น ครู แพทย์ วิศวกร สถาปนิก ทันตแพทย์ เกษษกร อาชีพ Ph.D ฯลฯ นักเรียนจะได้เรียนสาขาที่ประเทศ สังคมต้องการ จบแล้วมีงานทำ เงินเดือนที่ดีพอ</p>	-